

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1/1 การรับด้วย Portfolio

มหาวิทยาลัยบูรพา

1	นางสาว	วรัญญา	สุขเจริญ	โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป เพชรตะวันออก ภาคปกติ
2	นาย	หัสวรรษ	พวงบุตร	โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
3	นางสาว	วรรณวิศา	นันทะโสภาก	โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาการตลาด เพชรตะวันออก ภาคปกติ
4	นาย	ปรินทร์	พุกแก้ว	โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาการตลาด พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ภาคปกติ
5	นางสาว	ประภัสสร	ช่างพานิช	โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาการระหว่างประเทศ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
6	นางสาว	นันทน์ภัส	อินทร์นอก	คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
7	นาย	นิติธร	สินาเจริญ	คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ระบุบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ
8	นางสาว	วัชรภรณ์	อินทรวา	คณะเทคโนโลยีทางทะเล สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่นวิทยาเขตจันทบุรี ภาคปกติ
9	นางสาว	อริสา	ผาสุข	คณะเทคโนโลยีทางทะเล สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่นวิทยาเขตจันทบุรี ภาคปกติ
10	นาย	คณิน	สายอยู่	คณะเทคโนโลยีทางทะเล สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่นวิทยาเขตจันทบุรี ภาคปกติ
11	นางสาว	เขมวิภา	คนหลัก	คณะเทคโนโลยีทางทะเล สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
12	นางสาว	กัญธรส	ปิยสุชาติ	คณะเทคโนโลยีทางทะเล สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
13	นางสาว	จรัสศรี	จันทิพย์วงษ์	คณะเทคโนโลยีทางทะเล สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
14	นางสาว	นฤภร	จันทรกาล	คณะเทคโนโลยีทางทะเล สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
15	นางสาว	อภิชนา	แก้วศรี	คณะเทคโนโลยีทางทะเล สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
16	นาย	วิทวัส	เพ็งสาย	คณะเทคโนโลยีทางทะเล สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
17	นางสาว	วริศรา	ศรีใส	คณะเทคโนโลยีทางทะเล สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ระบุบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ
18	นางสาว	กุลณัฐ	ริมรักษา	คณะเทคโนโลยีทางทะเล สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม(เด็กดีมีที่เรียน) ภาคปกติ
19	นางสาว	ชวัลญา	อยู่ประเสริฐ	คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต เพชรตะวันออก ภาคปกติ
20	นางสาว	ธัญชนก	เทียบคุณ	คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต เพชรตะวันออก ภาคปกติ
21	นางสาว	สรिता	เจริญศักดิ์	คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต เพชรตะวันออก ภาคปกติ
22	นางสาว	กัลยรัตน์	สกุลมาศ	คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ เพชรตะวันออก ภาคปกติ
23	นางสาว	ณัฐินี	อริยตระกูลชัย	คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ เพชรตะวันออก ภาคปกติ
24	นางสาว	นิสารัตน์	น้อยเกิด	คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ เพชรตะวันออก ภาคปกติ
25	นางสาว	ปิยวรรณ	มีสอน	คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ เพชรตะวันออก ภาคปกติ
26	นางสาว	สกุลทิพย์	จันทร์ตรี	คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ เพชรตะวันออก ภาคปกติ
27	นางสาว	อันธิกา	สุขยิ่ง	คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ เพชรตะวันออก ภาคปกติ

28 นาย	พรพิทักษ์	อืดจ้งหรีด	คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ เพชรตะวันออก ภาคปกติ
29 นางสาว	รุ่งฟ้า	อารยะรุ่งเจริญกิจ	คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ โควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” ภาคปกติ
30 นางสาว	สุพัตรา	สนบ้านเกาะ	คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ คุณธรรมนำข้ามมหาวิทยาลัย“เด็กดีศรีระยอง” ภาคปกติ
31 นางสาว	กรกนก	พันพินิช	คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
32 นางสาว	ชนมณีภา	คำแพงศรี	คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
33 นางสาว	นิชาภา	ขุนฉิ่งศรี	คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
34 นางสาว	ศิริลักษณ์	สมพองทอง	คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
35 นาย	อดุลย์	จรรยาพร	คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
36 นางสาว	กมลชนก	กล้าหาญ	คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ภาคปกติ
37 นาย	จักรภัทร	อุพิทักษ์	คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ภาคปกติ
38 นาย	นภพล	แสงโพลง	คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ภาคปกติ
39 นาย	ประพันธ์	พงษ์ประพันธ์	คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ภาคปกติ
40 นาย	วิศรุต	พชรปรีชา	คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ภาคปกติ
41 นาย	สุรัชชานนท์	หุ่่นแก้ว	คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ภาคปกติ
42 นางสาว	ณัฐนิชา	สุนทรานิล	คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เพชรตะวันออก ภาคปกติ
43 นางสาว	ปภัสรันันท์	ประยูรญาติ	คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เพชรตะวันออก ภาคปกติ
44 นางสาว	ปรารค์สกุล	สุดจิตร์	คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เพชรตะวันออก ภาคปกติ
45 นางสาว	พชรกมล	เปลื้องรัตน์	คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เพชรตะวันออก ภาคปกติ
46 นางสาว	พรสิทธา	วงศ์เขียว	คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เพชรตะวันออก ภาคปกติ
47 นางสาว	ยุพารวรรณ	จันทร์เดช	คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เพชรตะวันออก ภาคปกติ
48 นางสาว	ปริญญา	รินรัตน์นาก	คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ โควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” ภาคปกติ
49 นางสาว	รัตติยา	โกมลภัทร	คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คุณธรรมนำข้ามมหาวิทยาลัย“เด็กดีศรีระยอง” ภาคปกติ
50 นางสาว	ศิริลักษณ์	เกตุประทุม	คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คุณธรรมนำข้ามมหาวิทยาลัย“เด็กดีศรีระยอง” ภาคปกติ
51 นางสาว	กนกพร	นาหนองขาม	คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
52 นางสาว	ปทุมวีร์	วิริยาธิภูกิตต์	คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
53 นาย	ณภัทร	ฉิมศรี	คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
54 นาย	นนทพัทธ์	เทียนทอง	คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
55 นางสาว	ปาริฉัตร	สายสร	คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ภาคปกติ
56 นางสาว	อรัชพร	สินชัย	คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ภาคปกติ
57 นางสาว	ไพลิน	น้อยมงคล	คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวิ เพชรตะวันออก ภาคปกติ
58 นางสาว	พิมพ์ลภัส	บุญประเสริฐ	คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวิ เพชรตะวันออก ภาคปกติ
59 นางสาว	รินรดา	พลตลาด	คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวิ เพชรตะวันออก ภาคปกติ
60 นาย	กฤษฎา	ศิริชน	คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวิ เพชรตะวันออก ภาคปกติ

61	นาย	สันติ	แย่งสุน	คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวิ เพชรตะวันออก ภาคปกติ
62	นางสาว	จิตตมาส	ปึงซ้อ	คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวิ โควตาศิษย์โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” ภาคปกติ
63	นางสาว	ธมนวรรณ	นนทพันธ์	คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวิ คุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย “เด็กดีศรีระยอง” ภาคปกติ
64	นางสาว	อทิธา	สนธิเดชจิตพร	คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวิ คุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย “เด็กดีศรีระยอง” ภาคปกติ
65	นางสาว	เพชรรัตน์	โกสา	คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวิ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
66	นางสาว	ชนิสรา	หมู่หัวนา	คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวิ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
67	นางสาว	ปิ่นมณี	อัมมะโน	คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวิ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
68	นางสาว	วิชชุดา	ต้นเมือง	คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวิ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
69	นาย	สิทธิชัย	พักแพง	คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวิ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
70	นางสาว	ปาริตา	ศุมารักษ์	คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวิ พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ภาคปกติ
71	นาย	เอกราช	ฉลาดแย้ม	คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (หลักสูตร 5 ปี) เพชรตะวันออก ภาคปกติ
72	นาย	เกียรติศักดิ์	ประสงค์เงิน	คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (หลักสูตร 5 ปี) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
73	นาย	จักรี	กาญจกั้ว	คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (หลักสูตร 5 ปี) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
74	นางสาว	วัชรินทร์	จอตสันเทียะ	คณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการจัดการ เพชรตะวันออก ภาคปกติ
75	นางสาว	วิมลพรรณ	อนันต์ภิรมย์ริน	คณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการจัดการ เพชรตะวันออก ภาคปกติ
76	นางสาว	เกศินี	มั่งมี	คณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการจัดการ ระบุบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ
77	นางสาว	เสาวลักษณ์	วัฒนประเสริฐกุล	คณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการจัดการ ระบุบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ
78	นางสาว	จารุวรรณ	โคตรตาเถร	คณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการจัดการ ระบุบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ
79	นางสาว	จิตรลดา	ลภะวงค์	คณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการจัดการ ระบุบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ
80	นางสาว	ณัฐริดา	ไพศาลศิลป์	คณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการจัดการ ระบุบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ
81	นางสาว	ณัฐริดา	ครูสง	คณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการจัดการ ระบุบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ
82	นางสาว	ทิตยา	แผ่ประเสริฐ	คณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการจัดการ ระบุบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ
83	นางสาว	ปริญานุช	อริวาส	คณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการจัดการ ระบุบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ
84	นางสาว	ปิติณัช	ชุมพงษ์	คณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการจัดการ ระบุบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ
85	นางสาว	ศรัญญา	ขวัญปัญญา	คณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการจัดการ ระบุบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ
86	นางสาว	ศรดา	ปัญญาจอม	คณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการจัดการ ระบุบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ
87	นางสาว	สุมิตา	ยอดประทุม	คณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการจัดการ ระบุบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ
88	นางสาว	อารียา	ชวนประสิทธิ์กุล	คณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการจัดการ ระบุบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ
89	นาย	ณัฐธรรณ	ฉวีวรรณชล	คณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการจัดการ ระบุบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ
90	นาย	อภิสิทธิ์	บัวรุ่งสวัสดิ์	คณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการจัดการ ระบุบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ
91	นางสาว	ธนรัตน์	เกิดภู	คณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการตลาด เพชรตะวันออก ภาคปกติ
92	นางสาว	อารีญา	คนคลอง	คณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการตลาด เพชรตะวันออก ภาคปกติ
93	นางสาว	เขียวภา	ชาญชัยยุทธศักดิ์	คณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการตลาด ระบุบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ

226	นางสาว	อธิชา	วีระอาชากุล	คณะดนตรีและการแสดง สาขาวิชาศิลปการแสดง (วิชาเอกศิลปการแสดงละคร) ระบุบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ
227	นาย	อุกฤษฏ์	แดงสดใส	คณะดนตรีและการแสดง สาขาวิชาศิลปการแสดง(วิชาเอกศิลปการแสดงละคร) ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม(เด็กดีมีที่เรียน) ภาคปกติ
228	นางสาว	เจนจิรา	เจียมเจริญ	คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพชรตะวันออก ภาคปกติ
229	นางสาว	เพชรรัตน์	รอดเสถียร	คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพชรตะวันออก ภาคปกติ
230	นางสาว	กนกวรรณ	ความเพียร	คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพชรตะวันออก ภาคปกติ
231	นางสาว	กัญญาวีร์	ปราณี	คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพชรตะวันออก ภาคปกติ
232	นางสาว	จันทิมา	พิทักษ์ทรัพย์	คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพชรตะวันออก ภาคปกติ
233	นางสาว	จามจวีร์	สุมาลย์	คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพชรตะวันออก ภาคปกติ
234	นางสาว	จิรัชยา	ชานี	คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพชรตะวันออก ภาคปกติ
235	นางสาว	จิรณา	ภูศิลป์	คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพชรตะวันออก ภาคปกติ
236	นางสาว	จุฑาทิพย์	อดุชา	คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพชรตะวันออก ภาคปกติ
237	นางสาว	ชนิกานต์	สุระ	คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพชรตะวันออก ภาคปกติ
238	นางสาว	ชารินทร์	ชั้นธรักษ์	คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพชรตะวันออก ภาคปกติ
239	นางสาว	ณัฐธิดา	ปราบภัย	คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพชรตะวันออก ภาคปกติ
240	นางสาว	ณัฐวิมล	ลาพรม	คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพชรตะวันออก ภาคปกติ
241	นางสาว	ตรีปัญญา	สิงห์สุรีย์	คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพชรตะวันออก ภาคปกติ
242	นางสาว	ชญญาทิพย์	ภาคจิตร	คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพชรตะวันออก ภาคปกติ
243	นางสาว	ชญญาภรณ์	ลีชม	คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพชรตะวันออก ภาคปกติ
244	นางสาว	ชญาดา	เวียงสิมา	คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพชรตะวันออก ภาคปกติ
245	นางสาว	นวพร	จันนิน	คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพชรตะวันออก ภาคปกติ
246	นางสาว	นันทนา	พุทธศิลป์	คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพชรตะวันออก ภาคปกติ
247	นางสาว	นารี	พิงคำ	คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพชรตะวันออก ภาคปกติ
248	นางสาว	นิชากร	พันธณี	คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพชรตะวันออก ภาคปกติ
249	นางสาว	บุญญารัตน์	เกศผล	คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพชรตะวันออก ภาคปกติ
250	นางสาว	บุษราคัม	ไตรพล	คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพชรตะวันออก ภาคปกติ
251	นางสาว	ปณิตดา	อุปวันดี	คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพชรตะวันออก ภาคปกติ
252	นางสาว	พนัญชัชญา	ผุละศิริ	คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพชรตะวันออก ภาคปกติ
253	นางสาว	พิมพ์นิภา	กกกลาง	คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพชรตะวันออก ภาคปกติ
254	นางสาว	พิมพ์ลภัส	ตระกูลศรี	คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพชรตะวันออก ภาคปกติ
255	นางสาว	ภัทราพร	บัวผุด	คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพชรตะวันออก ภาคปกติ
256	นางสาว	ภัทราภรณ์	พวงกลัด	คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพชรตะวันออก ภาคปกติ
257	นางสาว	รัตนา	ท่าทาน	คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพชรตะวันออก ภาคปกติ
258	นางสาว	ลภัส	พูนศรี	คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพชรตะวันออก ภาคปกติ

259	นางสาว	วรรณวิษา	บุบผามาลา	คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพชรตะวันออก ภาคปกติ
260	นางสาว	วราภรณ์	เดชพละ	คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพชรตะวันออก ภาคปกติ
261	นางสาว	วารุณี	จามาทูล	คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพชรตะวันออก ภาคปกติ
262	นางสาว	วิภาดา	สีขชาติ	คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพชรตะวันออก ภาคปกติ
263	นางสาว	สุจิตรา	ก้องสูงเนิน	คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพชรตะวันออก ภาคปกติ
264	นางสาว	สุทธิดา	บุญประเสริฐ	คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพชรตะวันออก ภาคปกติ
265	นางสาว	สุธาสินี	วีระชนกจิโกศล	คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพชรตะวันออก ภาคปกติ
266	นางสาว	สุพัตรา	บุญมาปัด	คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพชรตะวันออก ภาคปกติ
267	นางสาว	สุภารัตน์	บัวใหญ่	คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพชรตะวันออก ภาคปกติ
268	นางสาว	สุรีพร	ยศปัญญา	คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพชรตะวันออก ภาคปกติ
269	นางสาว	อัญญา	พรหมชัย	คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพชรตะวันออก ภาคปกติ
270	นางสาว	อุสราร	ปะสิ่งชอบ	คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพชรตะวันออก ภาคปกติ
271	นาย	พรเทพ	เทาดิ	คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพชรตะวันออก ภาคปกติ
272	นางสาว	เจนจิรา	งานดิ	คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (เด็กดีมีที่เรียน) ภาคปกติ
273	นางสาว	ณัฐวรา	เจียเพิ่มสุข	คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (เด็กดีมีที่เรียน) ภาคปกติ
274	นางสาว	ภัทราภรณ์	ภูจจอมศรี	คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (เด็กดีมีที่เรียน) ภาคปกติ
275	นาย	วัฒนา	มาหนองหัว	คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (เด็กดีมีที่เรียน) ภาคปกติ
276	นาย	ภูมินทร์	ปิ่นะภา	คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ กลุ่มภูมิศาสตร์ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
277	นางสาว	นิตยา	วสุวัชร	คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ กลุ่มภูมิสารสนเทศศาสตร์ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
278	นางสาว	ภัทราพร	ทองคำชุม	คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ กลุ่มภูมิสารสนเทศศาสตร์ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
279	นางสาว	รอรัน	จันทร์แจ่มศรี	คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ กลุ่มภูมิสารสนเทศศาสตร์ รับผิดชอบเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ
280	นาย	พันธกานต์	ศรีอัครกานนท์	คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์กลุ่มภูมิศาสตร์ คุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย“เด็กดีศรีระยอง” ภาคปกติ
281	นาย	วิศรุตย์	จิรวุฒน์สุนทร	คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์กลุ่มภูมิศาสตร์ คุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย“เด็กดีศรีระยอง” ภาคปกติ
282	นาย	ณัฐนนท์	งามเสงี่ยม	คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์กลุ่มภูมิสารสนเทศศาสตร์ คุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย“เด็กดีศรีระยอง” ภาคปกติ
283	นางสาว	ณัฐพร	ทิพย์มณี	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต เพชรตะวันออก ภาคปกติ
284	นางสาว	จันทกานต์	สุขสวัสดิ์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
285	นางสาว	โสภา	ภิญโญ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม เพชรตะวันออก ภาคปกติ
286	นางสาว	กนกวรรณ	เมื่อน้อย	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา กลุ่มจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
287	นางสาว	กาญจณี	เชษฐขุนทด	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา กลุ่มจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
288	นางสาว	ชุตติกาญจน์	ภาสอน	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา กลุ่มจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
289	นางสาว	ญาณิศา	หัชเวชสกุล	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา กลุ่มจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
290	นางสาว	ปัญญาภรณ์	ภูมิจิปัญญา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา กลุ่มจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
291	นางสาว	พรรณปพร	ลิ้มทองไพศาล	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา กลุ่มจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ

292	นางสาว	สุนันท์	สาแก้ว	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	สาขาวิชาจิตวิทยา กลุ่มจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ	นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
293	นางสาว	ภัทรนันท์	คำมูล	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	สาขาวิชาประวัติศาสตร์	นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
294	นางสาว	นันท์ชยธร	พัฒนสิทธิ์เดชากุล	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	สาขาวิชาภาษาเกาหลี	โควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” ภาคปกติ
295	นางสาว	เนรินทร์	วงศ์อุทัยรัตน์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	สาขาวิชาภาษาไทย	เพชรตะวันออก ภาคปกติ
296	นางสาว	ทียาร์ชด์	คงแก้ว	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	สาขาวิชาภาษาไทย	เพชรตะวันออก ภาคปกติ
297	นางสาว	พลอยไพลิน	แนบสนิพ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	สาขาวิชาภาษาไทย	เพชรตะวันออก ภาคปกติ
298	นางสาว	ภมิตดา	แสนกันยา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	สาขาวิชาภาษาไทย	เพชรตะวันออก ภาคปกติ
299	นาย	สัณชัย	กาลจักร	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	สาขาวิชาภาษาไทย	เพชรตะวันออก ภาคปกติ
300	นางสาว	กมลวรรณ	กันตร์ตนากุล	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	สาขาวิชาภาษาไทย	นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
301	นางสาว	กฤตยา	คิณฑนาม	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	สาขาวิชาภาษาไทย	นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
302	นางสาว	ชนัญชิตา	แวววิบศรี	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	สาขาวิชาภาษาไทย	นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
303	นางสาว	ชนภา	สุขสุมิตร	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	สาขาวิชาภาษาไทย	นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
304	นางสาว	ตรีเนตร	พลอยงาม	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	สาขาวิชาภาษาไทย	นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
305	นางสาว	นันทิษา	สุขสุเมฆ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	สาขาวิชาภาษาไทย	นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
306	นางสาว	ประภัสสร	สุระฤทธิ์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	สาขาวิชาภาษาไทย	นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
307	นางสาว	ปรายฟ้า	กระมล	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	สาขาวิชาภาษาไทย	นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
308	นางสาว	ปิยลักษณ์	บุญก่อ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	สาขาวิชาภาษาไทย	นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
309	นางสาว	พรศิริ	สำราญ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	สาขาวิชาภาษาไทย	นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
310	นางสาว	พิชญภา	เมืองงาม	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	สาขาวิชาภาษาไทย	นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
311	นางสาว	พิมพ์ิตา	เพชรพิสุทธิ์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	สาขาวิชาภาษาไทย	นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
312	นางสาว	วิจิตรา	สาดี	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	สาขาวิชาภาษาไทย	นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
313	นางสาว	สุพรรณษา	สันหะรักษ์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	สาขาวิชาภาษาไทย	นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
314	นาย	ธวัชชัย	คำทอง	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	สาขาวิชาภาษาไทย	นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
315	นาย	ธีรภัท	หมายแก้วกลาง	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	สาขาวิชาภาษาไทย	นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
316	นางสาว	นภัสกร	เขียนเสมอ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร	โควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” ภาคปกติ
317	นางสาว	พนิดา	พูนโต	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร	นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
318	นาย	สุชัยจ้ง	ทินกร	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร	นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
319	นางสาว	พิชชาภา	นันทิมา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	โควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” ภาคปกติ
320	นางสาว	มุขดา	มีพรหม	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
321	นางสาว	ภูวรัตน์	แสงชัย	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคพิเศษ
322	นางสาว	โสภิตา	ศรีเสวก	คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์	หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต	เพชรตะวันออก ภาคปกติ
323	นางสาว	ชญาภักดิ์	ไกรเชย	คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์	หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต	เพชรตะวันออก ภาคปกติ
324	นางสาว	ชรินทร์	นาพिला	คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์	หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต	เพชรตะวันออก ภาคปกติ

391	นางสาว	วรรณลักษณ์	จันทร์	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เพชรตะวันออก ภาคปกติ
392	นางสาว	วิไลลักษณ์	แช่แต่	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เพชรตะวันออก ภาคปกติ
393	นางสาว	เกษมณี	ทองอุไร	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการช้างเผือก ภาคปกติ
394	นางสาว	วันสิริภรณ์	ศาลาคาม	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการช้างเผือก ภาคปกติ
395	นางสาว	ศศิรัตน์	เขี้ยวสนาม	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการช้างเผือก ภาคปกติ
396	นางสาว	อนงค์นาด	สัญญาภย	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการช้างเผือก ภาคปกติ
397	นางสาว	ณัฐชยา	มนต์ประสิทธิ์	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี คุณธรรมนำข้ามมหาวิทยาลัย“เด็กดีศรีระยอง” ภาคปกติ
398	นางสาว	ศิริวรรณ	วงศ์พยัคฆ์	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี คุณธรรมนำข้ามมหาวิทยาลัย“เด็กดีศรีระยอง” ภาคปกติ
399	นางสาว	อริสา	ยืนยาว	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (เด็กดีมีที่เรียน) ภาคปกติ
400	นางสาว	ศุภนิดา	นุ่นดี	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการช้างเผือก ภาคปกติ
401	นาย	วีรภัทร	คำโมนะ	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
402	นางสาว	ศรัญญา	พรหมพิทักษ์	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ระบุบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ
403	นางสาว	สุนิสา	วงษ์ช่อม	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ระบุบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ
404	นางสาว	ภัคจิรา	จำปานิล	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการช้างเผือก ภาคปกติ
405	นางสาว	ณชชา	เนียมเมือง	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
406	นางสาว	นภสร	พรมหาชัย	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
407	นางสาว	รัชณี	ยี่โพธิ์	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
408	นางสาว	รุ่งนภา	บัวสารบรรณ	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
409	นางสาว	มัญชยา	ศิริกุล	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ระบุบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ
410	นาย	สะสม	แก้วมณี	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ระบุบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ
411	นางสาว	สุกัญญา	วรรณคำ	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (เด็กดีมีที่เรียน) ภาคปกติ
412	นางสาว	วัชรภรณ์	นะเรศรัมย์	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการช้างเผือก ภาคปกติ
413	นางสาว	รพีพรรณ	จิตมหา	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ระบุบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ
414	นางสาว	อริสา	อุ้นใจ	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ระบุบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ
415	นางสาว	พรสวรรค์	พวยอ้วน	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (เด็กดีมีที่เรียน) ภาคปกติ
416	นางสาว	มัญชุสา	พัฒนกรด	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการช้างเผือก ภาคปกติ
417	นางสาว	ชุลีกร	ทรัพย์ศรี	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา เพชรตะวันออก ภาคปกติ
418	นางสาว	ญาณัจฉรา	อินทรกุล	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการช้างเผือก ภาคปกติ
419	นางสาว	พรชมน	สังคเลศ	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการช้างเผือก ภาคปกติ
420	นางสาว	วริศรา	แสงนา	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการช้างเผือก ภาคปกติ
421	นางสาว	ศศิวิมล	เต็มวัด	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา คุณธรรมนำข้ามมหาวิทยาลัย“เด็กดีศรีระยอง” ภาคปกติ
422	นางสาว	อทิทยา	สนใจ	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ระบุบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ
423	นาย	ศิริวิทย์	พรหมลี	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ระบุบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ

424	นางสาว	จรรยากร	จิระโร	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ เพชรตะวันออก ภาคปกติ
425	นางสาว	ธัญญากานต์	จันทร์เกษ	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ เพชรตะวันออก ภาคปกติ
426	นางสาว	สุดารัตน์	ทองอินทร์	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ เพชรตะวันออก ภาคปกติ
427	นางสาว	จุฬามาศ	ลาสิมา	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ รับผิดชอบต่อคนเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ
428	นางสาว	อาภากร	นวมันม	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ รับผิดชอบต่อคนเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ
429	นาย	ณัฐพงษ์	วรรณศรี	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ รับผิดชอบต่อคนเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ
430	นางสาว	อภิขญา	ทองชั้น	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวาริชศาสตร์ เพชรตะวันออก ภาคปกติ
431	นางสาว	นัจฉมนต์	เทียนแก้ว	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการช้างเผือก ภาคปกติ
432	นางสาว	พัชราภรณ์	อมรพิมลรัตน์	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวาริชศาสตร์ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
433	นางสาว	ไปรมา	แสงเดือน	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวาริชศาสตร์ รับผิดชอบต่อคนเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ
434	นางสาว	กฤษณา	ภูครองจิต	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (เด็กดีมีที่เรียน) ภาคปกติ
435	นางสาว	ชุตินา	แช่ลี่	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการช้างเผือก ภาคปกติ
436	นางสาว	นันทิพร	แย้มเดช	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการช้างเผือก ภาคปกติ
437	นางสาว	เจนจิรา	มะเล็ก	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เพชรตะวันออก ภาคปกติ
438	นางสาว	ปลิดา	จักรแก้ว	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เพชรตะวันออก ภาคปกติ
439	นางสาว	วิศรา	ขุนเพ็อง	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เพชรตะวันออก ภาคปกติ
440	นางสาว	เนตรนภา	แสงจันทร์	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร รับผิดชอบต่อคนเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ
441	นางสาว	ปรีชา	วงษ์จักร	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร รับผิดชอบต่อคนเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ
442	นางสาว	ภัทรนันท์	คงงาม	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร รับผิดชอบต่อคนเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ
443	นางสาว	อาทิตยา	สมุทรศิริ	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (เด็กดีมีที่เรียน) ภาคปกติ
444	นางสาว	ภารดี	มหา	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ เพชรตะวันออก ภาคปกติ
445	นาย	อังกูร	เพชรรักษ์	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการช้างเผือก ภาคปกติ
446	นาย	ไทยแลนด์	มุกดา	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (เด็กดีมีที่เรียน) ภาคปกติ
447	นางสาว	กมลชนก	ประมวลสุข	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ กลุ่มบริหารธุรกิจ ขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่นวิทยาเขตจันทบุรี ภาคปกติ
448	นางสาว	ขวัญลดา	บุษยะธนาพร	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ กลุ่มบริหารธุรกิจ ขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่นวิทยาเขตจันทบุรี ภาคปกติ
449	นางสาว	นงเยาว์	บัวขาว	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ กลุ่มบริหารธุรกิจ ขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่นวิทยาเขตจันทบุรี ภาคปกติ
450	นางสาว	นงลักษณ์	บัวขาว	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ กลุ่มบริหารธุรกิจ ขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่นวิทยาเขตจันทบุรี ภาคปกติ
451	นางสาว	วรรณิตา	ภิบาลจันทร์	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ กลุ่มบริหารธุรกิจ ขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่นวิทยาเขตจันทบุรี ภาคปกติ
452	นางสาว	วิภาวรรณ	พาทีชอบ	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ กลุ่มบริหารธุรกิจ ขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่นวิทยาเขตจันทบุรี ภาคปกติ
453	นาย	สรารุช	ปัญญาอินทร์	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ กลุ่มบริหารธุรกิจ ขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่นวิทยาเขตจันทบุรี ภาคปกติ
454	นางสาว	พิชญา	เพชรดำ	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ กลุ่มบริหารธุรกิจ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
455	นางสาว	วิภาวัลย์	สมุทรธา	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ กลุ่มบริหารธุรกิจ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
456	นางสาว	ณัฐชานันท์	เอี่ยมสำอางค์	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ กลุ่มบริหารธุรกิจ รับผิดชอบต่อคนเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ

556	นางสาว	ชนากานต์	มะโนอ้อม	คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ช่างเผือกรอบ 1 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคปกติ
557	นางสาว	ดนิดา	อ่อนศิริ	คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ช่างเผือกรอบ 1 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคปกติ
558	นางสาว	พิชชาภา	วงศ์กาญจนานันท์	คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ช่างเผือกรอบ 1 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคปกติ
559	นาย	กรวิชญ์	มีโชค	คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ช่างเผือกรอบ 1 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคปกติ
560	นาย	กฤษณะภูมิ	ชัยชุมพล	คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ช่างเผือกรอบ 1 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคปกติ
561	นาย	ฉัตรไตร	สาคร	คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ช่างเผือกรอบ 1 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคปกติ
562	นาย	พลวรรณ	พลศิริ	คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ช่างเผือกรอบ 1 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคปกติ
563	นาย	มานะศักดิ์	แก้วปัดชา	คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ช่างเผือกรอบ 1 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคปกติ
564	นางสาว	นัทธภรณ์	ชาริพร	คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ภาคปกติ
565	นาย	สกล	แก้วสีทอง	คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ภาคปกติ
566	นางสาว	กมลนัทธิ์	งามเขียว	คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา รับผิดชอบต่อสังคมตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ
567	นาย	อริโย	ใสกระจำง	คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา รับผิดชอบต่อสังคมตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ
568	นางสาว	ชลลดา	มีสงฆ์	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เพชรตะวันออก ภาคปกติ
569	นางสาว	สุจิวรรณ	เสิงขุนทด	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เพชรตะวันออก ภาคปกติ
570	นาย	สิทธิชัย	วงศ์ชัยเจริญเดช	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เพชรตะวันออก ภาคปกติ
571	นางสาว	บุษบา	บุญประคม	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คุณธรรมนำข้ามมหาวิทยาลัย“เด็กดีศรีระยอง” ภาคปกติ
572	นางสาว	ศรินภรณ์	อินมณี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คุณธรรมนำข้ามมหาวิทยาลัย“เด็กดีศรีระยอง” ภาคปกติ
573	นางสาว	อาทิตย์ยา	ผ่องเจริญ	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คุณธรรมนำข้ามมหาวิทยาลัย“เด็กดีศรีระยอง” ภาคปกติ
574	นางสาว	ณัชชา	ไรทอง	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
575	นางสาว	ธัญชนก	สมมิตร	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
576	นางสาว	พรรณภัท	รักกลิ่น	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
577	นางสาว	ร่มเกล้า	มีศิลป์	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี รับผิดชอบต่อสังคมตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ
578	นางสาว	วชิรญาณ	โสนเส้ง	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี รับผิดชอบต่อสังคมตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ
579	นางสาว	จารวี	สิริทิพย์เนตร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม(เด็กดีมีที่เรียน) ภาคปกติ
580	นางสาว	ชัยญาณุช	รามบุญ	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม(เด็กดีมีที่เรียน) ภาคปกติ
581	นางสาว	ธิดาพร	ศิลา	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม(เด็กดีมีที่เรียน) ภาคปกติ
582	นางสาว	พัชราวลัย	บุญทองดี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม(เด็กดีมีที่เรียน) ภาคปกติ
583	นางสาว	จิรัชยา	เรื่องกันธุ์	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เพชรตะวันออก ภาคปกติ
584	นาย	ชนดล	พัทรา	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เพชรตะวันออก ภาคปกติ
585	นาย	พิชชากร	เกิดพุ่มนาค	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เพชรตะวันออก ภาคปกติ
586	นาย	เชิด	กิมสร้อย	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
587	นางสาว	ศุภวรรณ	ดิษฐ์ปรีชา	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล รับผิดชอบต่อสังคมตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ
588	นาย	ธนากร	รินภิรมย์	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล รับผิดชอบต่อสังคมตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ

589	นาย	ปัญญาณต์	ปทุมศิริกุล	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล รับผิดชอบต่อคนศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ
590	นาย	วัชรินทร์	เชื่อนคำแสน	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล รับผิดชอบต่อคนศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ
591	นางสาว	กิติมา	สุขสำราญ	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม(เด็กดีมีที่เรียน) ภาคปกติ
592	นาย	กิตติธัช	ใจดำมา	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม(เด็กดีมีที่เรียน) ภาคปกติ
593	นาย	พีรพัฒน์	จิระเมธาวงศ์	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม(เด็กดีมีที่เรียน) ภาคปกติ
594	นางสาว	เบญญาภา	ชมมาก	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เพชรตะวันออก ภาคปกติ
595	นางสาว	กนกวรรณ	ทองพุง	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เพชรตะวันออก ภาคปกติ
596	นางสาว	พนิตพร	เต็มแต้ม	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เพชรตะวันออก ภาคปกติ
597	นางสาว	สิริรัตน์	วาลุน	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เพชรตะวันออก ภาคปกติ
598	นางสาว	สุพิชฌาย์	ทับพุ่ม	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เพชรตะวันออก ภาคปกติ
599	นาย	นคร	คงภิมย์ชื่น	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เพชรตะวันออก ภาคปกติ
600	นางสาว	มณฑการ	ประสมทรัพย์	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย“เด็กดีศรีระยอง” ภาคปกติ
601	นางสาว	ธัญพร	รวมทรัพย์	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
602	นาย	ณัฐนนท์	หิตาพิสุทธิ์	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
603	นางสาว	กิตติกา	รัตนาคะ	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา รับผิดชอบต่อคนศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ
604	นางสาว	ชัชฌิมพร	สมัครพันธ์	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา รับผิดชอบต่อคนศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ
605	นางสาว	สุวรรณี	ปรีกษาดน	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา รับผิดชอบต่อคนศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ
606	นาย	ฐานะไทย	ชัยภัย	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา รับผิดชอบต่อคนศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ
607	นาย	ณัฐวุฒิ	เนื่องจากใจ	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม(เด็กดีมีที่เรียน) ภาคปกติ
608	นางสาว	กนกกร	บุตตจันทร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เพชรตะวันออก ภาคปกติ
609	นางสาว	อติญาพร	ชอวาทกลาง	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เพชรตะวันออก ภาคปกติ
610	นางสาว	นริศรา	ฉันทศิริ	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เพชรตะวันออก ภาคปกติ
611	นาย	ชลสิทธิ์	สงคง	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เพชรตะวันออก ภาคปกติ
612	นาย	ธนวัฒน์	บุญบริสุทธิ์	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เพชรตะวันออก ภาคปกติ
613	นาย	พนัส	ดอนพนัส	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เพชรตะวันออก ภาคปกติ
614	นาย	มนต์ชัย	เที่ยงประเทศ	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เพชรตะวันออก ภาคปกติ
615	นางสาว	อภิญา	บุญเรือง	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย“เด็กดีศรีระยอง” ภาคปกติ
616	นาย	กันตพงศ์	ประสพสุข	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย“เด็กดีศรีระยอง” ภาคปกติ
617	นาย	ณัฐนนท์	วุฒิโรจน์ถาวร	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย“เด็กดีศรีระยอง” ภาคปกติ
618	นาย	พงศกร	ดวงคำ	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย“เด็กดีศรีระยอง” ภาคปกติ
619	นางสาว	อรพินท์	พินิตย์อภัย	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รับผิดชอบต่อคนศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ
620	นาย	เพชร	แพนทิต	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รับผิดชอบต่อคนศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ
621	นาย	รัชภพ	ธรรมชาติ	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รับผิดชอบต่อคนศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ

622	นาย	สิทธิศักดิ์	แสงอินทร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รับผิดชอบต่อคนพิการเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ
623	นาย	ณัฐภัทร	ต้นเตี้ย	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม(เด็กดีมีที่เรียน) ภาคปกติ
624	นาย	ธีรศักดิ์	รัตนมณี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม(เด็กดีมีที่เรียน) ภาคปกติ
625	นางสาว	สุนิศา	เฉลียว	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ เพชรตะวันออก ภาคปกติ
626	นางสาว	ภิญญาพัชญ์	คุณากรสกุล	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คุณธรรมนำข้ามมหาวิทยาลัย“เด็กดีศรีระยอง” ภาคปกติ
627	นางสาว	เปมิกา	เชียรเขาว์	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม เพชรตะวันออก ภาคปกติ
628	นางสาว	กรองทอง	แสงอาทิตย์	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม เพชรตะวันออก ภาคปกติ
629	นางสาว	กฤติยา	ถานะ	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม เพชรตะวันออก ภาคปกติ
630	นางสาว	ณัฐธิดา	บัวจินดา	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม เพชรตะวันออก ภาคปกติ
631	นางสาว	ณัฐลดา	เนียมเปี่ยม	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม เพชรตะวันออก ภาคปกติ
632	นางสาว	ชมลวรรณ	ศรีวรรณ	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม เพชรตะวันออก ภาคปกติ
633	นางสาว	ปวันรัตน์	คำบรรเทา	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม เพชรตะวันออก ภาคปกติ
634	นางสาว	ฟ้ารุ่ง	ละสันติ	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม เพชรตะวันออก ภาคปกติ
635	นางสาว	รุ่งอรุณ	สวนทอง	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม เพชรตะวันออก ภาคปกติ
636	นาย	นัฐวัตร	ศรีสุขโข	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม เพชรตะวันออก ภาคปกติ
637	นางสาว	กฤตติกา	ปานะเจริญ	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คุณธรรมนำข้ามมหาวิทยาลัย“เด็กดีศรีระยอง” ภาคปกติ
638	นางสาว	พิมพ์พิไล	งามดี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คุณธรรมนำข้ามมหาวิทยาลัย“เด็กดีศรีระยอง” ภาคปกติ
639	นางสาว	วรรณชน	สำเร็จ	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คุณธรรมนำข้ามมหาวิทยาลัย“เด็กดีศรีระยอง” ภาคปกติ
640	นางสาว	สุชัยญา	องอาจ	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คุณธรรมนำข้ามมหาวิทยาลัย“เด็กดีศรีระยอง” ภาคปกติ
641	นางสาว	สุภารัตน์	สีบสนธ์	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คุณธรรมนำข้ามมหาวิทยาลัย“เด็กดีศรีระยอง” ภาคปกติ
642	นางสาว	กชกร	ขัตติยะวงษา	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
643	นางสาว	นิลาวัลย์	เกษหอม	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
644	นาย	ธราบดีรินทร์	พ้อธานี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
645	นางสาว	น้ำทิพย์	เฮ่าบุญ	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม รับผิดชอบต่อคนพิการเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ
646	นางสาว	พรชิตา	ทาแปง	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม รับผิดชอบต่อคนพิการเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ
647	นางสาว	วิศรา	มูลทอง	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม รับผิดชอบต่อคนพิการเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ
648	นางสาว	ภูวนันท์	โรจนศิริโสภาก	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม(เด็กดีมีที่เรียน) ภาคปกติ
649	นางสาว	มณฑนา	แย้มเกษร	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม(เด็กดีมีที่เรียน) ภาคปกติ
650	นางสาว	ศุภลักษณ์	แสงพรม	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม(เด็กดีมีที่เรียน) ภาคปกติ
651	นาย	คณาธิป	เดชปรากฏชัย	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม(เด็กดีมีที่เรียน) ภาคปกติ
652	นาย	ณัฐคนธ์	จันทร์ลาสินธุ์	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม(เด็กดีมีที่เรียน) ภาคปกติ
653	นาย	วรเทพ	โคกสูง	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม(เด็กดีมีที่เรียน) ภาคปกติ
654	นาย	ทัชฌพงษ์	จันทร์	คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ

655	นาย	พลากร	เอี่ยมพ่วง	คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
656	นาย	สุรยุทธ	วรรรัตน์จำเริญ	คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
657	นาย	อัษฎายุธ	อดทน	คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
658	นาย	ตะวัน	กองแก้ว	คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
659	นาย	โรจน์สิทธิ์	คัยนันทน์	คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานาเทศศิลป์ (โทรทัศน์และดิจิทัลมีเดีย) เพชรตะวันออก ภาคปกติ
660	นางสาว	สุชาดา	สุวรรณมาใจ	คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานาเทศศิลป์ (โทรทัศน์และดิจิทัลมีเดีย) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
661	นางสาว	สุพัตรา	หัสแดง	คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานาเทศศิลป์ (โทรทัศน์และดิจิทัลมีเดีย) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
662	นางสาว	ธนาร์ักษ์	เทียนบุชา	คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานาเทศศิลป์ (คอมพิวเตอร์กราฟิก) เพชรตะวันออก ภาคปกติ
663	นางสาว	ศศิธร	หมื่นรัตน์	คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานาเทศศิลป์ (คอมพิวเตอร์กราฟิก) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
664	นางสาว	ศิริดา	มิตรนิโยดม	คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานาเทศศิลป์ (คอมพิวเตอร์กราฟิก) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
665	นาย	จักรกฤษณ์	เจริญศรี	คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานาเทศศิลป์ (คอมพิวเตอร์กราฟิก) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
666	นาย	ชาญไชย	ทำบุญ	คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานาเทศศิลป์ (คอมพิวเตอร์กราฟิก) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
667	นาย	สุทธิพงษ์	แพนศิริ	คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานาเทศศิลป์ (คอมพิวเตอร์กราฟิก) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
668	นางสาว	วิราวรรณ	ศรีโجم	คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานาเทศศิลป์ (ออกแบบกราฟิกและโฆษณา) เพชรตะวันออก ภาคปกติ
669	นางสาว	ญาณิศา	ทองมุล	คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานาเทศศิลป์ (ออกแบบกราฟิกและโฆษณา) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
670	นางสาว	ธาลดา	โพธิ์สุ	คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานาเทศศิลป์ (ออกแบบกราฟิกและโฆษณา) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
671	นางสาว	ภรณ์วลี	แพนลา	คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานาเทศศิลป์ (ออกแบบกราฟิกและโฆษณา) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
672	นางสาว	หุสนา	จาเอาะ	คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานาเทศศิลป์ (ออกแบบกราฟิกและโฆษณา) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
673	นางสาว	สุภัทรา	เป็งใจ	คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตร 2 ภาษา) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
674	นางสาว	หนึ่งตะวัน	แก้วรัตน์	คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตร 2 ภาษา) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
675	นางสาว	ฐิติยา	สิริสัมพันธ์นา	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร 5 ปี) เพชรตะวันออก ภาคปกติ
676	นางสาว	ณัฐริกา	เหมือนประโคน	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร 5 ปี) เพชรตะวันออก ภาคปกติ
677	นางสาว	ธิดารัตน์	เปี่ยมดี	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร 5 ปี) เพชรตะวันออก ภาคปกติ
678	นางสาว	ประนัฐดา	สายทอง	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร 5 ปี) เพชรตะวันออก ภาคปกติ
679	นางสาว	ปวีณา	เสมา	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร 5 ปี) เพชรตะวันออก ภาคปกติ
680	นางสาว	พัชราพร	ฝอยตะคุ	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร 5 ปี) เพชรตะวันออก ภาคปกติ
681	นางสาว	พิมพ์กานต์	ชวยรัมย์	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร 5 ปี) เพชรตะวันออก ภาคปกติ
682	นางสาว	วิภาวรรณ	ช่วยสัตย์	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร 5 ปี) เพชรตะวันออก ภาคปกติ
683	นางสาว	ศุภวารณ	ซึ่งศิลป์กุลชัย	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร 5 ปี) เพชรตะวันออก ภาคปกติ
684	นางสาว	สุพัตรา	ชินวัฒน์กาญจน์	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร 5 ปี) เพชรตะวันออก ภาคปกติ
685	นาย	ณัฐพล	เรืองฤทธิ์	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร 5 ปี) เพชรตะวันออก ภาคปกติ
686	นางสาว	ณัฐราพร	มงคลชาติไทย	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร 5 ปี) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
687	นางสาว	สุภารัตน์	เมืองทะ	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร 5 ปี) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ

721	นางสาว	วณิชชา	อุดม	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา(หลักสูตร4ปี) ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม(เด็กดีมีที่เรียน) ภาคพิเศษ
722	นางสาว	เจติยา	แพ่งงาม	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์(หลักสูตร 5 ปี) เพชรตะวันออก ภาคปกติ
723	นางสาว	ชลธิชา	วรามีตร	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์(หลักสูตร 5 ปี) เพชรตะวันออก ภาคปกติ
724	นางสาว	ณิธิตา	สุขเย็น	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์(หลักสูตร 5 ปี) เพชรตะวันออก ภาคปกติ
725	นางสาว	ธนาภา	เขาประเสริฐ	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์(หลักสูตร 5 ปี) เพชรตะวันออก ภาคปกติ
726	นางสาว	นลินี	ขุนทอง	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์(หลักสูตร 5 ปี) เพชรตะวันออก ภาคปกติ
727	นางสาว	พรพรรณ	ประสงค์ศิลป์	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์(หลักสูตร 5 ปี) เพชรตะวันออก ภาคปกติ
728	นางสาว	ศิริลักษณ์	คัมภีลานนท์	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์(หลักสูตร 5 ปี) เพชรตะวันออก ภาคปกติ
729	นางสาว	ศิริลักษณ์	ฤกษ์สอาด	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์(หลักสูตร 5 ปี) เพชรตะวันออก ภาคปกติ
730	นางสาว	สรโรชา	จันทร์ขาว	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์(หลักสูตร 5 ปี) เพชรตะวันออก ภาคปกติ
731	นางสาว	สุมิตา	ทิพย์คุณอก	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์(หลักสูตร 5 ปี) เพชรตะวันออก ภาคปกติ
732	นางสาว	ชนากานต์	วิทย์ศักดิ์พันธุ์	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์(หลักสูตร5ปี) คุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย“เด็กดีศรีระยอง” ภาคปกติ
733	นางสาว	ภัทชนก	ศิริโยธา	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์(หลักสูตร5ปี) คุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย“เด็กดีศรีระยอง” ภาคปกติ
734	นางสาว	วรรณิกา	ยนต์พงษ์	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์(หลักสูตร5ปี) คุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย“เด็กดีศรีระยอง” ภาคปกติ
735	นางสาว	วริศรา	วรรณทวี	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์(หลักสูตร5ปี) คุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย“เด็กดีศรีระยอง” ภาคปกติ
736	นาย	พงษ์นรินทร์	โอษฐ์เวช	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์(หลักสูตร5ปี) คุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย“เด็กดีศรีระยอง” ภาคปกติ
737	นางสาว	เกษมณี	ราชาโฮม	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์(หลักสูตร5ปี) ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม(เด็กดีมีที่เรียน) ภาคปกติ
738	นางสาว	กรรณก	จริยธรรมเจริญ	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์(หลักสูตร5ปี) ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม(เด็กดีมีที่เรียน) ภาคปกติ
739	นางสาว	วารินทร์	โถทอง	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์(หลักสูตร5ปี) ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม(เด็กดีมีที่เรียน) ภาคปกติ
740	นางสาว	กมลรัตน์	ตาห้าว	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) เพชรตะวันออก ภาคปกติ
741	นางสาว	จรรุวรรณ	พังกะลี	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) เพชรตะวันออก ภาคปกติ
742	นางสาว	ณิรนุช	อุตจอม	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) เพชรตะวันออก ภาคปกติ
743	นางสาว	พรวิภา	สีดาขมภู	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) เพชรตะวันออก ภาคปกติ
744	นางสาว	สุรรัตน์	ศิลาทอง	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) เพชรตะวันออก ภาคปกติ
745	นางสาว	อริสรา	ล้ำสัน	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) เพชรตะวันออก ภาคปกติ
746	นางสาว	อังคณา	รวมวงษ์	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) เพชรตะวันออก ภาคปกติ
747	นางสาว	อิงขวัญ	ไชยนิวัด	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) เพชรตะวันออก ภาคปกติ
748	นาย	เวหา	เหนือเกาะหวาย	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) เพชรตะวันออก ภาคปกติ
749	นาย	ยุทธวิชัย	บุญพัก	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) เพชรตะวันออก ภาคปกติ
750	นางสาว	กัลยาณี	เงินสูง	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร 5 ปี) เพชรตะวันออก ภาคปกติ
751	นางสาว	ฐิติมา	เอี่ยมเลิศ	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร 5 ปี) เพชรตะวันออก ภาคปกติ
752	นางสาว	ณัฐมล	สมพฤกษ์	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร 5 ปี) เพชรตะวันออก ภาคปกติ
753	นางสาว	ธีรนาฏ	แซ่ไฉ่	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร 5 ปี) เพชรตะวันออก ภาคปกติ

754	นางสาว	ปณิตา	อ่อนวัศม์	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร 5 ปี) เพชรตะวันออก ภาคปกติ
755	นางสาว	พิจิตรา	สุดสังข์	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร 5 ปี) เพชรตะวันออก ภาคปกติ
756	นางสาว	พิมพ์ไโล	จรรยารัตน์	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร 5 ปี) เพชรตะวันออก ภาคปกติ
757	นางสาว	รุจิรา	อนันต์สูง	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร 5 ปี) เพชรตะวันออก ภาคปกติ
758	นางสาว	วรรณพร	ดวงจรัส	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร 5 ปี) เพชรตะวันออก ภาคปกติ
759	นางสาว	วีรยา	ศรีคำ	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร 5 ปี) เพชรตะวันออก ภาคปกติ
760	นางสาว	สุภาพร	พันธ์สัมพันธ์	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร 5 ปี) เพชรตะวันออก ภาคปกติ
761	นางสาว	นาถนัดดา	ผิวงาม	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร 5 ปี) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
762	นางสาว	พัชรา	บรรดาศักดิ์	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร 5 ปี) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
763	นางสาว	ภาวดี	ทันธะเนตร์	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร 5 ปี) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
764	นางสาว	รสสุคนธ์	แกมนิล	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร 5 ปี) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
765	นางสาว	อภิญา	เวียงอินทร์	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร 5 ปี) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
766	นาย	ชนสรณ์	อินทร์นุ่น	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร 5 ปี) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
767	นางสาว	นงลักษณ์	ป้อมภัย	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา(หลักสูตร5ปี) ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม(เด็กดีมีที่เรียน) ภาคปกติ
768	นางสาว	ปัทมกร	บริสุทธิ์ธรรม	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา(หลักสูตร5ปี) ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม(เด็กดีมีที่เรียน) ภาคปกติ
769	นางสาว	ศุภาพิชญ์	ลือทอง	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา(หลักสูตร5ปี) ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม(เด็กดีมีที่เรียน) ภาคปกติ
770	นางสาว	สุทธิดา	แก้วดี	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา(หลักสูตร5ปี) ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม(เด็กดีมีที่เรียน) ภาคปกติ
771	นาย	อธีราช	เทพกร	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา(หลักสูตร5ปี) ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม(เด็กดีมีที่เรียน) ภาคปกติ
772	นางสาว	เสาวลักษณ์	ทรายแก้ว	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ทับทิมสยาม ภาคปกติ
773	นางสาว	จณิศา	ผิงผาย	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ทับทิมสยาม ภาคปกติ
774	นางสาว	ธนพร	นองเนื่อง	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ทับทิมสยาม ภาคปกติ
775	นางสาว	ธัญชนก	ชุมทรัพย์	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ทับทิมสยาม ภาคปกติ
776	นางสาว	ปาริฉัตร	แย้มชุด	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ทับทิมสยาม ภาคปกติ
777	นางสาว	วาสนา	วงศ์มาเกตุ	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ทับทิมสยาม ภาคปกติ
778	นางสาว	ศุภาวรรณ	ฉิมผกา	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ทับทิมสยาม ภาคปกติ
779	นางสาว	สุธาธินี	สร้อยศรี	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ทับทิมสยาม ภาคปกติ
780	นาย	กฤษดา	โพธิ์เขียว	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ทับทิมสยาม ภาคปกติ
781	นาย	ณัฐพล	โกชนฉิมพลี	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ทับทิมสยาม ภาคปกติ
782	นาย	วีรศักดิ์	รอดทอง	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ทับทิมสยาม ภาคปกติ
783	นาย	ศักดิ์ดา	เกิดกล้า	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ทับทิมสยาม ภาคปกติ
784	นางสาว	ชนิภรณ์	กะรัมย์	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
785	นางสาว	ณัฐกานต์	แย้มเปี่ยม	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
786	นางสาว	บุษยา	สายพิณ	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ

787	นางสาว	เกษวลี	จันทร์หงษา	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ทัพบทิมสยาม ภาคปกติ
788	นางสาว	พัชรี	วันแก้ว	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ทัพบทิมสยาม ภาคปกติ
789	นางสาว	รุ่งอรุณ	ทองกล้า	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ทัพบทิมสยาม ภาคปกติ
790	นางสาว	ศิริวิมล	กิ่งมัน	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ทัพบทิมสยาม ภาคปกติ
791	นางสาว	สุนิสา	เหงขุนทด	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ทัพบทิมสยาม ภาคปกติ
792	นางสาว	อรณิข	พลฤทธิ์	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ทัพบทิมสยาม ภาคปกติ
793	นางสาว	อรพรรณ	พลเทพ	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ทัพบทิมสยาม ภาคปกติ
794	นาย	เดโชชัย	พรประพันธ์	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ทัพบทิมสยาม ภาคปกติ
795	นาย	จักรกฤษณ์	บุญจันทร์	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ทัพบทิมสยาม ภาคปกติ
796	นาย	ณัฐนันท์	พระมาลัย	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ทัพบทิมสยาม ภาคปกติ
797	นาย	ณัฐพล	อัคนิจ	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ทัพบทิมสยาม ภาคปกติ
798	นาย	ณัฐวัฒน์	บุญมาก	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ทัพบทิมสยาม ภาคปกติ
799	นาย	ธนพล	สีปลิมมา	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ทัพบทิมสยาม ภาคปกติ
800	นาย	พงศันนทน์	ดอกบัว	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ทัพบทิมสยาม ภาคปกติ
801	นาย	พรนภัส	วัฒนกิจ	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ทัพบทิมสยาม ภาคปกติ
802	นาย	ภัคพล	มีพร้อม	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ทัพบทิมสยาม ภาคปกติ
803	นาย	วุฒิพงศ์	แย้มศิริ	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ทัพบทิมสยาม ภาคปกติ
804	นาย	ศุภชัย	กุลภา	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ทัพบทิมสยาม ภาคปกติ
805	นาย	อนุพงษ์	เหลื่องอ่อน	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ทัพบทิมสยาม ภาคปกติ
806	นาย	พงศธร	งามสง่า	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
807	นาย	อลงกรณ์	ผอนผัน	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
808	นางสาว	สุธาสินี	ใจเย็น	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) คุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย“เด็กดีศรีระยอง” ภาคปกติ
809	นาย	วชิรวิทย์	ศุภสาร	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) คุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย“เด็กดีศรีระยอง” ภาคปกติ
810	นางสาว	จิตาภา	ตะยะธรรม	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) เพชรตะวันออก ภาคปกติ
811	นางสาว	ตติยรัตน์	ลิตเดชลัม	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) เพชรตะวันออก ภาคปกติ
812	นางสาว	นฤมล	คนคง	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) เพชรตะวันออก ภาคปกติ
813	นางสาว	ปรียานุชร์	แช่เฮียะ	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) เพชรตะวันออก ภาคปกติ
814	นางสาว	อารีรัตน์	สาทุม	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) เพชรตะวันออก ภาคปกติ
815	นาย	อานันท์	สกลนคร	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) เพชรตะวันออก ภาคปกติ
816	นางสาว	ปนิดา	ศรีบุรินทร์	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
817	นางสาว	สุชานันท์	อึ้งศรีวงศ์	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
818	นาย	ดลธन्छ	พิมกุล	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
819	นางสาว	นิภา	ไชยวุฒิ	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม(เด็กดีมีที่เรียน) ภาคปกติ

853	นางสาว	สิริธร	บุญทอง	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ทัพบทิมสยาม ภาคปกติ
854	นางสาว	อรพรรณ	เพชรแก้ว	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ทัพบทิมสยาม ภาคปกติ
855	นางสาว	อลิษา	เทียมศรี	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ทัพบทิมสยาม ภาคปกติ
856	นาย	จิรายุ	ศรีชาหลวง	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ทัพบทิมสยาม ภาคปกติ
857	นาย	ธนากร	ศักดิ์สิงห์	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ทัพบทิมสยาม ภาคปกติ
858	นาย	รัชชัย	บุญข้าบ	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ทัพบทิมสยาม ภาคปกติ
859	นาย	ชัยชนนท์	รุ่งรัตน์กุลศรี	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ทัพบทิมสยาม ภาคปกติ
860	นาย	นัจฉุณี	สารบุรุษ	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ทัพบทิมสยาม ภาคปกติ
861	นาย	บุญญฤทธิ์	โกละกะ	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ทัพบทิมสยาม ภาคปกติ
862	นาย	มังกร	คำใบ	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ทัพบทิมสยาม ภาคปกติ
863	นาย	วีรชาติ	เสนเพ็ง	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ทัพบทิมสยาม ภาคปกติ
864	นาย	ศรัณย์	กมลเยี่ยมเสรี	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ทัพบทิมสยาม ภาคปกติ
865	นางสาว	ทรงพร	บรรจจุทรัพย์	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
866	นางสาว	พิมพ์	บุญลอย	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
867	นางสาว	สรารักษ์	จุลทองอ้อ	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
868	นางสาว	สุกัลยา	ทองคำ	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
869	นาย	นิธิพัฒน์	ไกรสรรัตน์	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
870	นาย	วัชราร	ศุภฤทธิ์	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
871	นาย	วัชรินทร์	โพยนอก	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
872	นาย	สุรศักดิ์	แหยมพลับ	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
873	นางสาว	จันทิมา	บุญปา	คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ เพชรตะวันออก ภาคปกติ
874	นางสาว	ฉันทนา	น้อยบอล	คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ เพชรตะวันออก ภาคปกติ
875	นางสาว	ชลดา	วิมล	คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ เพชรตะวันออก ภาคปกติ
876	นางสาว	ฉันทนาภรณ์	ประดิษฐพงษ์	คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ เพชรตะวันออก ภาคปกติ
877	นางสาว	อมลรดา	ขุนจอม	คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ เพชรตะวันออก ภาคปกติ
878	นางสาว	วชิราภรณ์	ชาวเหลือง	คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” ภาคปกติ
879	นางสาว	อภิญา	อินทร์ฤทธิ์	คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” ภาคปกติ
880	นางสาว	กัญญารัตน์	อริยตระกูลชัย	คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร เพชรตะวันออก ภาคปกติ
881	นางสาว	สลิลทิพย์	เรียงสันเทียะ	คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร เพชรตะวันออก ภาคปกติ
882	นาย	อัมรินทร์	จิตสวน	คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร เพชรตะวันออก ภาคปกติ
883	นางสาว	ชิตชนก	กโกโธสง	คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด เพชรตะวันออก ภาคปกติ
884	นางสาว	ชุติมา	แก้วกัน	คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด เพชรตะวันออก ภาคปกติ
885	นางสาว	ปัญทิรา	จันทะศิลา	คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด เพชรตะวันออก ภาคปกติ

886	นาย	พรหมมินทร์	นิยมสมาน	คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด คุณธรรมนำข้ามมหาวิทยาลัย“เด็กดีศรีระยอง” ภาคปกติ
887	นางสาว	ญานิกา	สังขฤทธิ์	คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
888	นาย	ปณณ	คุหะรัตน์	คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
889	นางสาว	ปนิดา	ธรรมสุนทร	คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด รับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ
890	นางสาว	ณภัทร	วัยกุล	คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ เพชรตะวันออก ภาคปกติ
891	นางสาว	อาทิตย์ยา	สุชนากิจ	คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ เพชรตะวันออก ภาคปกติ
892	นางสาว	จุฑารัตน์	ทองสรรค์	คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลวิทยาภาค เพชรตะวันออก ภาคปกติ
893	นางสาว	มณฑิตา	เสวยศรี	คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลวิทยาภาค เพชรตะวันออก ภาคปกติ
894	นางสาว	ศิริประภา	อินทโณม	คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลวิทยาภาค เพชรตะวันออก ภาคปกติ
895	นางสาว	ฐิตาภา	ตีชื่น	คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลวิทยาภาค คุณธรรมนำข้ามมหาวิทยาลัย“เด็กดีศรีระยอง” ภาคปกติ
896	นางสาว	ณัฐสุดา	พรหมบุตร	คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลวิทยาภาค คุณธรรมนำข้ามมหาวิทยาลัย“เด็กดีศรีระยอง” ภาคปกติ
897	นางสาว	ณัชชา	ต่วนไฉ่	คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลวิทยาภาค คุณธรรมนำข้ามมหาวิทยาลัย“เด็กดีศรีระยอง” ภาคปกติ
898	นางสาว	ธมลวรรณ	สีขาว	คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลวิทยาภาค คุณธรรมนำข้ามมหาวิทยาลัย“เด็กดีศรีระยอง” ภาคปกติ
899	นางสาว	ธัญสิริ	สีดาคุณ	คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลวิทยาภาค คุณธรรมนำข้ามมหาวิทยาลัย“เด็กดีศรีระยอง” ภาคปกติ
900	นางสาว	กนกเรขา	สายปัญญา	คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลวิทยาภาค นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
901	นางสาว	กรรณิการ์	ริมหนองอ่าง	คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลวิทยาภาค นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
902	นางสาว	ชาธิญา	ขยันดี	คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลวิทยาภาค นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
903	นางสาว	นารีรัตน์	ขันคำ	คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลวิทยาภาค นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
904	นางสาว	สุวีรยา	วงษ์แสน	คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลวิทยาภาค นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
905	นาย	สุทธินันท์	เผยกลาง	คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลวิทยาภาค นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
906	นางสาว	จุฑารัตน์	สุนทร	คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลวิทยาภาค ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม(เด็กดีมีที่เรียน) ภาคปกติ
907	นางสาว	พิชกานัญ	ฉิรประภาพร	คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลวิทยาภาค ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม(เด็กดีมีที่เรียน) ภาคปกติ
908	นางสาว	อมาวสี	โสฬิมพ์	คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลวิทยาภาค ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม(เด็กดีมีที่เรียน) ภาคปกติ
909	นางสาว	สุภารัตน์	ประยงค์ข้า	คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เพชรตะวันออก ภาคปกติ
910	นางสาว	จันทร์เพ็ญ	ที่ใหญ่	คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คุณธรรมนำข้ามมหาวิทยาลัย“เด็กดีศรีระยอง” ภาคปกติ
911	นางสาว	ชุตินันท์	ศรีสวัสดิ์	คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คุณธรรมนำข้ามมหาวิทยาลัย“เด็กดีศรีระยอง” ภาคปกติ
912	นางสาว	จิตารัตน์	พลรักษ์	คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คุณธรรมนำข้ามมหาวิทยาลัย“เด็กดีศรีระยอง” ภาคปกติ
913	นางสาว	พัชราภา	วงศ์มาก	คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คุณธรรมนำข้ามมหาวิทยาลัย“เด็กดีศรีระยอง” ภาคปกติ
914	นางสาว	ศิริพร	นวมธางพงศ์	คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คุณธรรมนำข้ามมหาวิทยาลัย“เด็กดีศรีระยอง” ภาคปกติ
915	นางสาว	สุนิดา	สงคราม	คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คุณธรรมนำข้ามมหาวิทยาลัย“เด็กดีศรีระยอง” ภาคปกติ
916	นาย	เกรียงไกร	ประจวบผล	คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คุณธรรมนำข้ามมหาวิทยาลัย“เด็กดีศรีระยอง” ภาคปกติ
917	นางสาว	อริสา	รัตนวัน	คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
918	นาย	ณัฐรินทร์	สุทธิชา	คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ

919	นางสาว	จุฬามณี	วงศ์แวน	คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ระบุบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ
920	นางสาว	ธิดา	วาริจันทร์	คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ระบุบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ
921	นางสาว	วรรณะศิริ	ชาญณะวัฒน์	คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม(เด็กดีมีที่เรียน) ภาคปกติ
922	นางสาว	วิภาชนีย์	เปลาลาด	คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม(เด็กดีมีที่เรียน) ภาคปกติ
923	นางสาว	กิ่งแก้ว	ตันเจริญ	คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย เพชรตะวันออก ภาคปกติ
924	นางสาว	ทิพรรัตน์	ล้ำดวง	คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย เพชรตะวันออก ภาคปกติ
925	นางสาว	นุสรรา	สร้อยศรี	คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย เพชรตะวันออก ภาคปกติ
926	นางสาว	ประกายมาศ	ฉิ่งสูงเนิน	คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย เพชรตะวันออก ภาคปกติ
927	นางสาว	ปรียาพร	ชมชื่น	คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย เพชรตะวันออก ภาคปกติ
928	นางสาว	วิภาดา	สีเขียว	คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย เพชรตะวันออก ภาคปกติ
929	นางสาว	ศิริลักษณ์	ชื่นตา	คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย เพชรตะวันออก ภาคปกติ
930	นางสาว	ศิริลักษณ์	สุชีราน	คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย เพชรตะวันออก ภาคปกติ
931	นางสาว	สุภาวดี	เพ็งประพัฒน์	คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย เพชรตะวันออก ภาคปกติ
932	นางสาว	อภิญา	อุตตมะ	คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย เพชรตะวันออก ภาคปกติ
933	นางสาว	กานต์ธิดา	ทรงเล็กสิงห์	คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย คุณธรรมนำข้ามมหาวิทยาลัย“เด็กดีศรีระยอง” ภาคปกติ
934	นางสาว	นภัสสร	สุวรรณโษิตี	คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย คุณธรรมนำข้ามมหาวิทยาลัย“เด็กดีศรีระยอง” ภาคปกติ
935	นาย	วรเชษฐ์	ศรีบัวดี	คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
936	นางสาว	กรรณก	ฐิณะกุล	คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
937	นางสาว	พัชรวาลัย	ข้าขณะ	คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
938	นางสาว	ศิริรัตน์	มุกดาผล	คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
939	นางสาว	พรรษา	ชูชื่น	คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชานามัยสิ่งแวดล้อม เพชรตะวันออก ภาคปกติ
940	นางสาว	มนทีณี	งามน้อย	คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชานามัยสิ่งแวดล้อม นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
941	นาย	ชยานันต์	พากเพียร	คณะอัญมณี สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่นวิทยาเขตจันทบุรี ภาคปกติ
942	นางสาว	มลฑิรา	ชิมรัมย์	คณะอัญมณี สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
943	นางสาว	นรินทร์	วัฒนศิริ	คณะอัญมณี สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม(เด็กดีมีที่เรียน) ภาคปกติ
944	นางสาว	วิลาภรณ์	อัมพร	คณะอัญมณี สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม(เด็กดีมีที่เรียน) ภาคปกติ
945	นางสาว	กมนวรรณ	สังข์ทอง	คณะอัญมณี สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
946	นางสาว	ธัญชนก	ยอดพรหม	วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คุณธรรมนำข้ามมหาวิทยาลัย“เด็กดีศรีระยอง” ภาคปกติ
947	นางสาว	ศิริพร	วัฒนศิริ	วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
948	นาย	จตุมงคล	โสภา	วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
949	นางสาว	ญาณิน	พุทธิพัฒน์ขจร	วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ระบุบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ
950	นางสาว	ภูริดา	พานิชการ	วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ระบุบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคปกติ
951	นางสาว	วริศรา	ล้ำเลิศ	วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม(เด็กดีมีที่เรียน) ภาคปกติ

952	นางสาว	สดีปฟานี่	วิลลี่	วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ เพชรตะวันออก ภาคปกติ
953	นางสาว	ชลรดา	ขุนทด	วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
954	นางสาว	อรปรีญา	ชมภู	วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
955	นาย	รัฐชน	ปรีชาธรรมชัย	วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ภาคปกติ
956	นางสาว	มัลลิกา	งามเสงี่ยม	วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร (กลุ่มวิชาทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) คุณธรรมนำข้ามหาวิทยาลัย“เด็กดีศรีระยอง” ภาคปกติ
957	นางสาว	ชวัลณัช	บุญวิเศษ	วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) เพชรตะวันออก ภาคปกติ
958	นางสาว	กุลปรีญา	พูลประเสริฐ	วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) คุณธรรมนำข้ามหาวิทยาลัย“เด็กดีศรีระยอง” ภาคปกติ
959	นาย	กฤติน	สุริยะกำพล	วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) คุณธรรมนำข้ามหาวิทยาลัย“เด็กดีศรีระยอง” ภาคปกติ
960	นาย	รัฐพงศ์	ภูมิกระจ่าง	วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) คุณธรรมนำข้ามหาวิทยาลัย“เด็กดีศรีระยอง” ภาคปกติ
961	นาย	กิตติคุณ	ไพสิฐภัทรานันท์	วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) รับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ภาคปกติ